

THƯ THÔNG BÁO VÀ RÚT TIỀN KHẢO SÁT HỌC SINH PANORAMA 2020 (Học sinh từ 18 tuổi trở lên)

Ngày 13 tháng 10 năm 2020

Gửi các học sinh thân mến,

Mỗi năm, chúng tôi yêu cầu học sinh hoàn thành một cuộc khảo sát về học tập cảm xúc xã hội cho các Trường Công Lập DC, Panorama Student Survey (Khảo sát Học sinh Toàn cảnh), để giúp DCPS và ban giám hiệu nhà trường hiểu rõ hơn về những gì học sinh từ lớp 3 trở lên nghĩ về kinh nghiệm học tập và việc học tập xã hội và cảm xúc của họ. Khảo sát sẽ được thực hiện trực tuyến vào mùa thu này từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 thông qua liên kết được chia sẻ trên Canvas.

Cuộc khảo sát này là tự nguyện và bí mật. Các em không bắt buộc phải tham gia, nhưng phản hồi sẽ rất có giá trị. Cuộc khảo sát này chỉ yêu cầu trải nghiệm và ý kiến trung thực của các em. Điểm số của học sinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi các câu trả lời. Quyền riêng tư của các em sẽ được bảo vệ trong phạm vi pháp luật cho phép. Tên của học sinh sẽ không bao giờ được sử dụng trong các báo cáo. Như những năm trước, cuộc khảo sát hỏi học sinh từ lớp 6-12 về giới tính và bản sắc tình dục của họ. Những câu hỏi này giúp Học khu thúc đẩy việc đối xử công bằng cho tất cả học sinh theo Hướng dẫn chính sách chuyển giới và không phù hợp giới tính của chúng tôi. Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, và những học sinh không cảm thấy thoải mái trả lời có thể bỏ qua.

Các em có thể chọn không tham gia khảo sát nếu các em không muốn. Hạn chót để chọn không tham gia là ngày 23 tháng 10. Nếu các em chọn không tham gia sau khi cuộc khảo sát mở ra, các em có thể được dự kiến sẽ đưa nó vào lớp học, nhưng phản ứng của các em sẽ không được tính.

Thay đổi chính sách về kết quả khảo sát

DCPS đang thí điểm một công cụ mới thú vị sẽ hỗ trợ Cam kết Vốn **của chúng tôi** để đảm bảo mọi học sinh cảm thấy được yêu thương, thử thách và chuẩn bị, được gọi là Nền tảng Hệ thống Hỗ trợ Nhiều Tầng (MTSS). Nền tảng này cho phép giáo viên và nhân viên xem dữ liệu về sự tham dự, hành vi, học thuật, học tập cảm xúc xã hội (SEL) và các can thiệp của học sinh ở một nơi. Việc truy cập vào dữ liệu của các học sinh theo cách này cho phép các nhà giáo dục đưa ra quyết định sáng suốt về cách tốt nhất để hỗ trợ các em nếu các em gặp bất kỳ khó khăn nào ở trường. Cuối cùng, tất cả các trường DCPS sẽ sử dụng công cụ này để hỗ trợ học sinh.

Nền tảng MTSS sẽ thay đổi chính sách của DCPS về việc truy cập vào kết quả Khảo sát toàn cảnh học sinh. Sử dụng nền tảng này, giáo viên của học sinh sẽ có thể xem cách học sinh tự chấm điểm về các chủ đề SEL khác nhau trong cuộc khảo sát, như Tự hiệu quả hoặc Tự quản lý. Họ sẽ KHÔNG thể xem làm thế nào một học sinh trả lời các câu hỏi cá nhân và sẽ KHÔNG thấy bất kỳ thông tin nào từ các câu hỏi hoặc câu hỏi về sự hài lòng của học sinh về giới tính và bản sắc tình dục. Nền tảng MTSS an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi giáo viên hoặc nhân viên tại trường học của học sinh. Để biết chi tiết về thông tin khảo sát nào sẽ và sẽ không được hiển thị trên nền tảng MTSS, hãy truy cập dcps.dc.gov/surveys.

Các em có thể hồi tố "chọn không tham gia" từ khảo sát học sinh toàn cảnh trước đây tại liên kết ở trên nếu các em không muốn kết quả khảo sát trong quá khứ có sẵn cho giáo viên trên Nền tảng MTSS. Tuy nhiên, Nền tảng MTSS và Khảo sát Học sinh toàn cảnh là những phần có giá trị trong công việc của DCPS. Nếu các em đang cân nhắc chọn không tham gia, trước tiên chúng tôi khuyên các em nên đọc về Panorama trên trang web của chúng tôi. Các em cũng có thể liên hệ với panoramasurvey@k12.dc.gov để tìm hiểu thêm về lợi ích của Nền tảng MTSS.

Nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Khảo sát học sinh toàn cảnh và nền tảng MTSS hoặc muốn xem các câu hỏi khảo sát mà các em sẽ nhận được, vui lòng truy cập dcps.dc.gov/surveys.

Trân trọng,

Văn phòng Cải tiến và Hỗ trợ Trường học & Văn phòng Hệ thống dữ liệu và Chiến lược



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

Nếu các em không muốn tham gia Khảo sát học sinh toàn cảnh vào Mùa thu này, hoặc nếu muốn chọn không tham gia các cuộc khảo sát trong quá khứ vì Nền tảng MTSS mới, hãy điền vào mẫu này trước ngày 23 tháng 10: [Mẫu đơn xin rút khỏi Khảo sát toàn cảnh học sinh Mùa thu 2020](#). Để điền mẫu đơn, các em cần ID học sinh của mình.